
ขสมก.เลนปาหี่ล็อคสเป็คเอ็นจีวี.เอือ้เอกชนซุมเงียบ

นําเขารถ 32 คันหวังเอาใจนายกฯ

ขสมก.เลนปาหี่ล็อคสเป็คเอ็นจีวี.เอื้อเอกชนซุมเงียบนําเขารถ 32 คันหวังเอาใจนายกฯ

ความพยายามของ ขสมก.ที่จะดันราคากลางโครงการจัดซื้อรถเมล เอ็นจีวี.489 คันใหขึ้นไปเกินกวา 4,000 ลานบาท

สําเร็จสมความตัง้ใจ ทัง้ๆที่รูวาผิดหลักเกณฑที่ ปปช.กําหนด ทัง้ๆที่รูกันวาการที่ ขสมก.เลนปาหี่เปิดประมูลดวยรา

คา 3.3 พันลานบาทเมื่อครัง้ที่แลวก็เพื่อหาเหตุจําเป็นแยงไปที่ ปปช.ยอมใหขึ้นราคากลางไปที่ 4 พันกวาลานบาท

ผูเบริหาร ขสมก.และขาราชการระดับสูงของ กระทรวงคมนาคมพยายามป้ันประเด็นรับสงลูกกันเป็นทีมไลตาม

ระดับชัน้หาเหตุวา ราคา 3.3 พันลานบาทไมมีทางเป็นไปไดที่จะมีผูเขารวมประมูล โดยอางเหตุราคารถบวกภาษี

นําเขาไมสามารถสรางแรงจูงใจใหมีผูสนใจเขารวมประมูล

ขณะที่นายสุนทร ชูแกว ผูรับมอบอํานาจจากบริษทัเบสทริน ก็เคยเปิดประเด็นดักทางไวแลววา ขสมก.หรือใคร

ก็ตามที่กําลังใชความพยายามผลักดันราคากลางรถเอ็นจีวี. 489 คันที่กําลังจะมีการประมูลจาก 3.3 พันลานเป็น 4

พันกวาลาน ขอเรียนวาราคาที่เบสทรินชนะนัน้ เป็นราคาที่รวมภาษีตางๆ และคาธรรมเนียมครบถวนแลว ขสมก.

ภาคไมมีความจําเป็นตองซื้อรถเมลแพงไปมากกวาน้ี

นอกจากไมมีใครฟังแลว….ขสมก.ยังเดินหน าที่จะซื้อรถเมลในราคา 4 พันกวาลานไดสําเร็จลุลวงจนไดเมื่อนายณัฐชา

ติ จารุจินดา ประธานคณะกรรมการบริหารองคการ (บอรด) ขสมก.ออกมาฟันธงราคากลางรถเมลเอ็นจีวีรอบใหม

4,020 ลานบาท เปิดประมูลกลางเดือนตุลาคม พรอมสงมอบล็อตแรก 20 คันกอนปีใหมตามใจนายกรัฐมนตรี

ตอกยํ้าดวยนายประยูร ชวยแกว รองผูอํานวยการฝ ายการเดินรถองคการ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

ออกมาเปิดเผยวา โครงการจัดซื้อรถ เอ็นจีวี.489 คัน ที่ไดลมประมูลไปนัน้ ลาสุด ขสมก.ไดนําประกาศรางเอกสาร

ประกวดราคา (ทีโออาร) โดยใชวงเงินราคากลางใหม 4,020 ลานบาท

โดยจะนําทีโออาร. ขึ้นเว็บไซต เพื่อประชาพิจารณเป็นครัง้แรก ในวันที่18-21 ก.ย. น้ี หากมีขอเสนอแนะจาก

ประชาชนจะนํามาพิจารณาทบทวนปรับทีโออาร.อีกครัง้ กอนนําประกาศรางทีโออาร.ขึ้นเว็บไซต เพื่อประชาพิจารณ

ครัง้ที่ 2 ในสัปดาหที่ 3 ของเดือน ก.ย.

สําหรับการสงมอบรถแบงออกเป็น 2 ล็อตในทีโออาร.โดยล็อตแรกตองสงมอบ 20 คัน ภายใน 40 วันหลังจากลง
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นามสัญญา เน่ืองจากตองการนํารถบางสวนมาวิ่งใหบริการประชาชนกอนและตองการนํามาวิ่งใหเป็นของขวัญคน

ไทยในวันขึ้นปีใหมตามนโยบายของพล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ตามแผนรถล็อตแรกตองไดรับกอน

วันที่ 31 ธ.ค.60 หรืออยางชา ตนเดือน ม.ค.61 สวนล็อตที่สองทยอยสงมอบจนครบ 489 คัน ภายใน 120 วัน

ทัง้น้ี ราคากลางจัดซื้อรถเมลเอ็นจีวี 489 คัน วงเงิน 4,020,158,000 บาท แบงเป็นจัดซื้อรถโดยสาร 489 คัน เป็น

เงินประมาณ 1,735,550,000 บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม (ราคา/หนวย 3,549,182 บาท)สวนราคากลางจางซอมแซม

และบํารุงรักษารถโดยสาร 489 คัน ระยะเวลา 10 ปี เป็นเงินประมาณ 2,284,608,000 บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

แบงเป็นชวงปีที่1 ถึงปีที่ 5 เป็นเงิน 825,493,125 บาท (อัตราเฉลี่ยไมเกิน 925บาท/คัน/วัน) และชวงปีที่ 6 ถึงปีที่

10 เป็นเงิน1,459,114,875 บาท (อัตราเฉลี่ยไมเกิน 1,635 บาท/คัน/วัน)

แตที่ผิดสังเกตุคือ ราคารถบัสเอ็นจีวี.คันละ 3.5 ลานตอคันก็ดูสมเหตุสมผล ราคาคาซอมบํารุงรักษาชวงปีที่ 1 ถึงปีที่

5 อยูที่ราคา 925 บาทตอคันตอวันก็ดูมีเหตุมีผล แตราคาที่พุงพรวดจากราคาเดิม 3.3 พันลานมาเป็น 4 พันลานพบ

วา มีความตัง้ใจเพิ่มสวนตาง 600 กวาลานบาทตรงที่มีการสอดไสราคาคาซอมบํารุงรักษาปีที่ 6 ถึงปีที่ 10 อยูที่ราคา

1,635 บาทตอคันตอวัน

ตรงน้ีมันโอเวอรรับไมไดจริงๆเพราะสวนตางมันตรงเป ะ 600 กวาลาน ตรงตามกระแสขาวที่ปิดกันใหแซดภายใน

ขสมก.เองวาเป็นเงินทอนใหใครบางกลุมใชหรือไม?หรือถา ขสมก.ตองการจะดันราคากลางขึ้นมาอีก 600 ลานบาท

ใหได ทําไมไมขึ้นราคาที่ตัวรถตามที่ ขสมก.อางเหตุกับ ปปช.วาราคา 3.3 พันลานตํ่าไป ราคารถบวกภาษีของตัวรถ

คันละ 3.5 ลานบาทตอคันเป็นไปไมได รวมคาซอมบํารุง 10 ปีแลวราคากลางตองเป็น 4 พันลานบาทเทานัน้ ถึงจะมี

เอกชนสนใจรวมประมูล แต ขสมก.กับบอรดทัง้คณะ…..กลับเห็นชอบใหทีโออาร.ฉบับใหมซุกราคาคาซอมบํารุงปีที่ 6

ถึงปีที่ 10….แทนที่จะขึ้นที่ราคารถเอ็นจีวี.บวกภาษี ตามที่อางไวกับ ปปช.

ยังๆยังไมพอยังมีการหมกเม็ดในทีโออาร.ฉบับลาสุด ซึ่งอาจเอื้อประโยชนสนองเอกชนบริษทัฯหน่ึงอยางออกนอก

หน า เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 นายสุรดิษ สีดามาตย บริษทั แมโขงเทคโนโลยี จํากัด มีขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

โครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาชธรรมชาติ (NGV) พรอมซอมแซมบํารุงรักษา

นายสุรดิษฐ ตัง้ขอสังเกตุไปที่เรื่องระยะเวลาการสงมอบรถโดยสารครัง้ที่ 1 กําหนดระยะเวลาการสงมอบรถโดยสาร

จํานวน 489 คัน ภายในระยะเวลา 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจะตองสงมอบรถโดยสารปรับอา

กาศ(NGV) จํานวน 20 คัน ภายในระยะเวลา 40 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และสงมอบรถโดยสารปรับอา

กาศ (NGV) สวนที่เหลือใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน

ซึ่งทางบริษทัฯ ไดนําเสนอขอคิดเห็นในประเด็นดังกลาวตอ ขสมก. และทาง ขสมก. ไดชีแ้จงวา “หากผูประกอบการ

เขาใจวาเป็นการเอื้อประโยชนใหแกผูประกอบการรายใดรายหน่ึง ดังนัน้เพื่อความโปรงใส ขสมก. จึงไดตัดขอความ

ในสวนน้ีออก”



ตอมานายสุรดิษฐ ทักทวงดวยเอกสารสงตรงถึง ขสมก.อีกเป็นครัง้ที่ 2 วาแมทางขสมก. ไดตัดขอความในสวนน้ี

ออกไปแลว แต ขสมก.กลับเพิ่มเงื่อนไขเกณฑการพิจารณาความสามารถในการสงมอบรถโดยสารไวในขอ 6 “หลัก

เกณฑและสิทธิในการพิจารณา” โดยตัง้เป็นเกณฑการใหคะแนนสําหรับบริษทัฯที่สามารถนําสงมอบรถไดเร็วกวาราย

อื่น

ในความเป็นจริงรถโดยสารประจําทางแบบชัน้เดียว ไมมีบันไดหรือที่เรียกวารถชานตํ่า มิใชเป็นรถโดยสารแบบทัว่ไป

ที่มีผูประกอบการรายอื่นใชงาน โดยเฉพาะเกียรซึ่งตองสัง่ตรงจากประเทศอเมริกาหรือเยอรมันนี 2 ประเทศน้ี

เทานัน้รถสป็คของ ขสมก.ที่วาน้ีไมมีการสัง่ผลิตอยูเป็นประจํา ดังนัน้จึงไมนาจะมีผูผลิต/ผูประกอบการรายใด มี

สตอกสินคาไว หากมีผูประกอบการรายใดมีสตอกสินคารถโดยสารนัน้ๆ ไวอยูแลว ยอมไดเปรียบกวาผูประกอบการ

รายอื่น อาจเป็นการเอื้อประโยชนใหเอกชนรายใดรายหน่ึง

ขณะเดียวกันมีกระแสขาวเล็ดลอดออกมาจาก กรมศุลกากรทาเรือแหลมฉบังวา ประมาณเดือนกวาๆที่ผานมา มี

เอกชนรายหน่ึงนําเขารถบัสมีลักษณะตรงตามสเป็คและสีตามที่ ขสมก.กําหนดไวเป ะ จํานวน 2 เที่ยวขน เที่ยวละ

16 คันรวม 32 คัน รถบัสเอ็นจีวี.ทัง้ 32 คัน มีการสําแดงราคาตนทุนแบบ Non Complete หมายถึงยังไมสมบูรณ

คือรถจํานวนดังกลาวไมมีเครื่องยนต ซึ่งตองจายภาษีนําเขา 40 เปอรเซ็นต โดยคํานวนจากราคาตนทุนสําแดง ซึ่ง

จะถูกกวาการนําเขามาแบบสมบูรณทัง้คันมากกวาครึ่ง แมจะนําเขาเครื่องยนตมาประกอบภายหลังก็ยังเสียภาษีถูก

กวานําเขาทัง้คันมากกวาครึ่ง วิธีน้ีเป็นที่นิยมใชในการนําเขารถยนตในหลายๆประเภท

คําถามคือ…….รถบัสปริศนาหน าตาตรงตามสเป็ค ขสมก.จํานวนน้ีคือรถ 20 คันแรกที่คณะผูบริหาร ขสมก.กับเจา

หน าที่ระดับสูงกระทรวงคมนาคม ตัง้ใจจะสานฝันใหนายกฯมอบแกชาวกรุงเทพฯใหทันปีใหมน้ี ก็ไมควรเอาเปรียบผู

เขารวมประมูลรายอื่นก็แคสัง่ซื้อตรงๆจะตองเสียเวลาเปิดประมูลทําไม?


